

BÁO CÁO

Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của HĐND huyện, khóa VI

UBND huyện nhận Báo cáo số 356/BC-MTTQ-BTT ngày 20/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của HĐND huyện Sơn Tây, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, các địa phương trả lời những nội dung kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 liên quan đến lĩnh vực, ngành phụ trách và trả lời cụ thể như sau:

I. Về giao thông

1. Cử tri xã Sơn Mầu đề nghị UBND huyện quan tâm xây dựng lan can đường bộ trên tuyến đường ĐH83C, đoạn từ Trung tâm xã đến ngã 3 xóm ông Đồ, thôn Đăk Pao

Trả lời:

Kiến nghị của cử tri xã Sơn Mầu là chính đáng, tuy nhiên hiện nguồn ngân sách của huyện còn nhiều khó khăn, phần lớn phụ thuộc vào ngân sách Tỉnh và Trung ương hỗ trợ. Mặc khác, huyện đang tập trung nguồn kinh phí để đầu tư và sửa chữa, nâng cấp các công trình, dự án quan trọng như: Đường ĐH83, đường ĐH83C, Cầu Sơn Mùa... Vì vậy, đề nghị UBND xã Sơn Mầu xem xét, đưa các nội dung cử tri kiến nghị nêu trên vào danh mục các công trình ưu tiên đầu tư xây dựng từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 để thực hiện.

2. Cử tri xã Sơn Lập kiến nghị cấp trên có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐH83, đoạn từ Sơn Tinh đến Ngã ba Ngọc Tem”.

Trả lời:

Ý kiến của cử tri xã Sơn Lập là chính đáng; tuyến đường ĐH83 (đoạn đường từ xã Sơn Tinh đến Ngã ba Ngọc Tem) hiện đã xuống cấp, nguồn ngân sách huyện phải phân kỳ thực hiện trong nhiều năm do kinh phí để đầu tư, sửa chữa đoạn đường này khá lớn.

Hiện UBND huyện đã đề xuất thực hiện công trình từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2023, để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ do Sở Giao thông - Vận tải đầu tư tại Công văn số 1336/UBND ngày 13/10/2022.

3. Cử tri xã Sơn Liên kiến nghị tuyến đường Cầu Tà Meo - Mang Ve tuy đã được đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2022-2025, nhưng hiện nay

đoạn đường này xuống cấp đi lại hết sức khó khăn, nhất là trong mùa mưa; trong thời gian chờ đầu tư nâng cấp đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét có kế hoạch sửa chữa tạm thời nền đường để thuận tiện cho việc lưu thông của người dân nơi đây, đặc biệt là việc đưa con em đến trường.

Trả lời:

Tuyến đường Cầu Tà Meo - Mang Ve hiện tại là tuyến đường do UBND xã Sơn Liên quản lý nên đề nghị UBND xã Sơn Liên có kế hoạch duy tu bảo dưỡng, khắc phục tạm thời để thuận tiện cho việc lưu thông hàng hoá và đi lại của người dân.

II. Về điện thấp sáng

Cử tri xã Sơn Lập kiến nghị để các hộ dân ở thôn Mang Rễ (gần thủy điện Đắc Robaye) sinh sống ổn định lâu dài, đề nghị điện lực đầu tư đường điện hạ thế cho dân; Hiện nay tại Thôn Tà Ngâm (khu cuối thôn gần cầu Tà Ngâm), xã Sơn Lập chưa được đầu tư xây dựng đường điện hạ thế, nên người dân tự kéo đường dây điện về sử dụng, không có trụ điện kiên cố nên đường dây điện thường bị đứt, không đảm bảo an toàn cho người và gia súc, vì vậy cử tri kiến nghị đầu tư đường điện hạ thế ở khu vực này, để an toàn cho người dân sử dụng điện.

Trả lời:

Ngày 16/3/2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Điện lực Sơn Hà tổ chức kiểm tra hiện trường các hộ dân thiếu điện sinh hoạt tại khu dân cư A Em xã Sơn Lập, trên cơ sở đó UBND huyện đã kiến nghị với Điện lực Quảng Ngãi đầu tư tuyến đường điện nêu trên. Tuy nhiên, đến nay Điện lực Quảng Ngãi vẫn chưa có văn bản trả lời việc có đầu tư hay không. Để xử lý tình trạng hộ dân thiếu điện sinh hoạt (*hoặc kéo đường dây điện quá xa*) theo ý kiến của cử tri xã Sơn Lập, đề nghị UBND xã Sơn Lập xem xét, đăng ký bổ sung danh mục công trình trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thực hiện vào năm 2023.

III. Về xây dựng cơ bản

Cán bộ, công chức ở các xã đa số từ các huyện đồng bằng và các xã khác đến công tác, nhưng các xã chưa có nhà công vụ nên rất khó khăn trong sinh hoạt của cán bộ, công chức xã. Để cán bộ, công chức xã an tâm công tác, cử tri các xã đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng nhà công vụ xã.

Trả lời

Kiến nghị của cử tri các xã là chính đáng, tuy nhiên do nguồn kinh phí của huyện hàng năm còn hạn hẹp chưa thể đầu tư được tất cả các lĩnh vực có nhu cầu, chỉ ưu tiên những nội dung nào cấp thiết nhất, vì vậy UBND huyện chưa bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, công chức cho các xã.

Đề đội ngũ cán bộ, công chức xã an tâm công tác trong thời gian tới, đề nghị UBND các xã rà soát, báo cáo cụ thể thực trạng và nhu cầu xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, công chức xã, gửi về UBND huyện (*qua Phòng Tài chính –*

Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng hợp, đề xuất UBND huyện trong thời gian đến.

IV. Về chính sách, cán bộ

1. Cử tri xã Sơn Mùa kiến nghị hiện nay trên địa bàn xã có 143 đối tượng người có công với cách mạng nhưng còn 09 đối tượng nhà ở chưa đảm bảo 3 cứng, đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Trả lời:

Trong những năm qua, các chính sách về hỗ trợ nhà ở cho người có công luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ; trong đó chính sách hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện trên địa bàn huyện từ năm 2014-2020 với tổng số nhà ở theo Đề án được duyệt là 249 nhà¹, tổng kinh phí thực hiện 8.680 triệu đồng (xây mới 40 triệu đồng/nhà, sửa chữa 20 triệu đồng/nhà), các xã đã thực hiện hoàn thành trong năm 2019; riêng xã Sơn Mùa có 31 nhà (năm 2021 đã hỗ trợ xây mới 01 nhà cho ông Đinh Văn Ngẫu ở thôn Nước Min từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh trị giá 40 triệu đồng).

Về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; trong Dự án 5 của Chương trình có hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hiện UBND các xã đăng ký danh sách số hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ là 1.162 nhà (gồm làm mới và sửa chữa); riêng xã Sơn Mùa đề nghị xây mới và sửa chữa 142 nhà cho hộ nghèo và cận nghèo (trong đó có 11 hộ người có công thuộc diện hộ nghèo). Trong năm 2023, đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã quan tâm ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là người có công. Vì vậy, đối với 09 đối tượng người có công với cách mạng xã Sơn Mùa có nhà ở chưa đảm bảo 3 cứng, đề nghị UBND xã Sơn Mùa lập danh sách ưu tiên hỗ trợ nhà ở gửi các phòng ban chuyên môn của huyện để tổng hợp, ưu tiên hỗ trợ khi được Chính phủ phân bổ số lượng hỗ trợ nhà ở.

2. Cử tri xã các xã kiến nghị hiện tại số lượng công chức xã còn thiếu, đề nghị cấp có thẩm quyền tổ chức thi tuyển công chức cấp xã đủ biên chế được giao; có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện tuyển dụng con em người địa phương có trình độ cao đẳng, đại học vào làm việc tại xã

Trả lời:

Đến thời điểm 15/11/2022, tổng số biên chế cán bộ công chức xã trên địa bàn huyện Sơn Tây là 173/189 biên chế được giao theo quy định, trong đó: cán bộ 85/99 biên chế (*thiếu 14 biên chế*), công chức 88/90 biên chế (*thiếu 02 biên chế*). Đối với biên chế cán bộ được thực hiện theo phương thức bầu cử nên không tổ chức tuyển dụng; biên chế công chức còn thiếu 02 biên chế, UBND

¹ Xây mới 185 nhà, sửa chữa 64 nhà

huyện đã có kế hoạch tiếp nhận đội viên đề án 500 trí thức trẻ vào làm công chức tại xã Sơn Long, Sơn Tinh (đang thực hiện các bước thủ tục theo quy định). Cơ quan Tổ chức - Nội vụ định kỳ báo cáo tình hình biên chế cán bộ, công chức xã để Huyện ủy, HĐND, UBND huyện biết và chỉ đạo xây dựng phương án kiện toàn, sau khi thực hiện bố trí đầy đủ biên chế cán bộ xã, công chức huyện sẽ xác định chính xác số biên chế công chức xã còn thiếu so với quy định, khi đó Cơ quan Tổ chức - Nội vụ sẽ tham mưu phương án tuyển dụng công chức xã.

V. Về đất đai

Cử tri xã Sơn Bua kiến nghị: Đất rừng của dân đã được đo đạc từ năm 2017 đến năm 2019 nhưng đến nay chưa được cấp GCN QSD đất. Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét cấp GCN QSD đất cho dân.

Trả lời:

Nội dung trên, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Sơn Tây đã làm việc với UBND xã Sơn Bua về ý kiến của cử tri. Do thông tin về ý kiến của cử tri không rõ ràng, Văn phòng Đăng ký đất đai trả lời như sau: Người dân có nhu cầu đề nghị cấp GCNQSD đất, liên hệ bộ phận địa chính của xã để được hướng dẫn làm thủ tục đo đạc và cấp GCNQSD đất hoặc đến Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Sơn Tây để được hướng dẫn làm thủ tục đo đạc và cấp GCNQSD đất theo quy định.

VI. Di dời tái định cư

1. Cử tri xã Sơn Dung kiến nghị với huyện sớm có chủ trương di dời 31 hộ dân tại thôn Gò Lã nơi có nguy cơ sạt lở cao để người dân an tâm sinh sống

Trả lời:

Các kiến nghị của Nhân dân thôn Gò Lã, xã Sơn Dung là chính đáng và phù hợp với chính sách hỗ trợ bố trí dân cư vùng thiên tai tại Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện Xóm ông Răng, KDC Ha Tăng, thôn Gò Lã (điểm có nguy cơ sạt lở) đã được rà soát đưa vào danh mục đầu tư thuộc dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, giai đoạn 2021-2025; UBND huyện sẽ tích cực xúc tiến và đề nghị Tỉnh sớm ưu tiên đầu tư.

2. Cử tri xã Sơn Bua đề nghị nhà nước xây dựng khu tái định cư cho xóm Ông Cô, thôn Mang Tà Bể tại đồi Mang Chu (đồi Ít Chu) để Nhân dân có nơi ở ổn định.

Trả lời:

Qua kiểm tra rà soát điểm sạt lở núi KDC Nước Toa, thôn Mang Tà Bể, đã được phê duyệt danh mục tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (với tên điểm sạt lở thôn Mang Tà Bể ảnh hưởng đến 18 hộ) nhưng chưa thực hiện được. Hiện UBND huyện đã đưa vào kế hoạch Chương trình bố trí dân cư trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 1145/UBND ngày 13/09/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch Chương trình

bố trí dân cư trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư **29.000 triệu đồng**, thời gian thực hiện theo kế hoạch là năm 2023.

3. Cử tri xã Sơn Dung kiến nghị việc quy hoạch, xác định các khu tái định cư cần được lấy ý kiến của người dân thuộc diện phải di dời, để tạo sự đồng thuận của người dân đến ở tại các khu tái định cư, vì di dời đến nơi ở mới cần đảm bảo có đất sản xuất, phong tục, tập quán cho người dân.

Trả lời:

Kiến nghị của bà con cử tri là hoàn toàn chính đáng và thiết thực. Trong thời gian qua, huyện Sơn Tây đã triển khai đầu tư xây dựng nhiều khu tái định cư nhằm giúp người dân ổn định nơi ở và yên tâm phát triển kinh tế - xã hội. Việc quy hoạch, xác định các khu tái định cư đều được lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, nhất là các đối tượng được hỗ trợ; tổ chức khảo sát địa chất, xác định tính an toàn đối với các điểm tái định cư trước khi đầu tư.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án tái định cư tăng cường phát huy dân chủ trong việc khảo sát lấy ý kiến người dân đối với các nội dung đầu tư nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người dân.

VII. Lĩnh vực đền bù, giải phóng mặt bằng

Cử tri xã Sơn Long kiến nghị UBND huyện sớm chi trả tiền đền bù hoa màu, đất đai tại Khu tái định cư Mãng Lãng, thôn Ra Pân (đợt 3)''.

Trả lời:

Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (Khu tái định cư Mãng Lãng) được Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB tại Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 với chi phí đền bù trực tiếp là 5.606.028.916 đồng. Trên cơ sở phương án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ đã tiến hành chi trả cho các hộ dân bị thiệt hại qua hai đợt chi trả với tổng số tiền 4.000.000.000 đồng; Chi phí còn lại chưa chi trả cho các hộ dân là 1.606.028.916 đồng, do giá trị chi phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB trong tổng dự toán được duyệt (4.000.000.000 đồng) thấp hơn giá trị phương án đã phê duyệt (5.606.028.916 đồng) nên chưa có cơ sở để thanh toán chi trả giá trị vượt.

Để thanh toán và chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng giá trị còn lại cần phải điều chỉnh cơ cấu tổng dự toán của công trình. Hiện nay, Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ đã thực hiện xong các thủ tục để điều chỉnh cơ cấu tổng dự toán và tiến hành phê duyệt trong tháng 11/2022. Kế hoạch sẽ chi trả giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân còn lại trong đầu tháng 12/2022.

VIII. Nước sinh hoạt

Hiện nay trên địa bàn huyện có một số nơi vào mùa khô các nguồn nước suối cạn kiệt, không đảm bảo đủ nước sinh hoạt. Vì vậy trước nhu cầu cấp thiết bà con cử tri kính đề nghị các cấp quan tâm xem xét, khi đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt cần khảo sát đánh giá cụ thể từng nguồn nước; những

nơi nguồn nước không đảm bảo đề nghị đầu tư giếng khoan để người dân sử dụng nước sinh hoạt ổn định.

Trả lời:

Kiến nghị của bà con cử tri là hoàn toàn chính đáng và thiết thực. Trong thời gian qua, việc đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt đều xuất phát từ nguyện vọng của người dân. Quá trình tổ chức đầu tư, các Chủ đầu tư đều tổ chức họp lấy ý kiến của người dân trong lựa chọn nguồn nước, hình thức đầu tư; đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế cũng đã tổ chức khảo sát, đánh giá nguồn nước theo quy định. Tuy nhiên, sau khi công trình được đầu tư và đưa vào sử dụng, cộng đồng dân cư chưa quan tâm đến việc bảo vệ và làm giàu nguồn nước, vẫn còn tình trạng phá rừng đầu nguồn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại các nương rẫy ở đầu nguồn nước... dẫn đến nguồn nước cạn kiệt hoặc ô nhiễm, không phát huy được hiệu quả công trình.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tăng cường phát huy dân chủ trong việc khảo sát lấy ý kiến người dân đối với các nội dung đầu tư; đồng thời, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, nhất là các khu vực đầu nguồn cấp nước sinh hoạt; cộng đồng dân cư nơi có công trình cần xây dựng các quy ước bảo vệ và làm giàu nguồn nước, vận hành, khai thác và bảo vệ các công trình đúng quy trình hướng dẫn.

IX. Lĩnh vực khác

Cử tri xã Sơn Màu và xã Sơn Bua kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, đánh giá cụ thể các vùng có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã; xác định cụ thể nguy cơ sạt lở từng vùng để có phương án cụ thể trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tạo điều kiện cho người dân an tâm sinh sống.

Trả lời:

Trên địa bàn huyện Sơn Tây có nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao, thường xuyên đe dọa tính mạng và tài sản của người dân, trong đó có một số khu dân cư thuộc xã Sơn Màu và xã Sơn Bua. Việc có phương án phù hợp để đảm bảo an toàn cho người dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất luôn là vấn đề ưu tiên của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Đầu năm 2022, UBND các xã đã phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát lập dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, giai đoạn 2021-2025. Kết quả xác định trên địa bàn huyện Sơn Tây có 26 khu dân cư có nguy cơ cao về sạt lở đất và đưa vào danh mục đầu tư thuộc dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, giai đoạn 2021-2025; trong đó: Sơn Bua 02 điểm (KDC Nước Toa, thôn Mang Tà Bề và KDC Nước Lao, thôn Mang Tà Bề) và Sơn Màu 02 điểm (KDC A Máy, thôn Tà Vinh và KDC Đắc Dép, thôn Hà Lên).

Trên đây là nội dung trả lời các vấn đề liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND huyện, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban TT UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VI;
- TT HĐND, UBND các xã;
- C, PVP, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Trân